



ประกาศเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ของสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการและคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของอนามัยของบุคลากรสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม ครอบครัว และประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม โดยห้ามข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ หากมีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้ไปรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสถานพยาบาลที่เชื่อถือได้และรายงานผลการตรวจพร้อมใบรับรองแพทย์ต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วและต้องอยู่บ้านกักตัว 10 วัน (งดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ลดความแออัดของสถานที่ทำงาน เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหาร และจัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย ๑ - ๒ เมตร ส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ไลน์ ประชุมทางไกล เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในสถานที่ทำงาน โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า คัดกรองอุณหภูมิ ก่อนเข้าอาคารสำนักงาน หากอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม จัดให้มีการวางเจลล้างมือในจุดทางเข้าอาคารสำนักงานที่มีการใช้ร่วมกัน และหน้าสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป จนกว่าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นางศุภานัน คงเกษมภิบาล)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ล้อม



แผนการบริหารความต่อเนื่อง

ของ

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

Business Continuity Plan

ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาล
ประจำปี 2565